

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ *ql*

การรวมธุรกิจ	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มกิจการได้เสร็จสิ้นการรวมธุรกิจ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (APW) กลุ่มกิจการจ่ายชำระสิ่งตอบแทนทั้งหมดสำหรับการรับโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท (UREKA) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 382.50 ล้านบาท ผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่าการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว ถือว่าเป็นการรวมธุรกิจตามคำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (IFRS 3) เรื่อง การรวมธุรกิจ</p> <p>ผู้บริหารวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มามีมูลค่าเท่ากับ 182.96 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 100.51 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่รับมามีมูลค่าเท่ากับ 70.88 ล้านบาท กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมของบริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 270.41 ล้านบาท การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิใช้วิธีการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากค่าความนิยมมีสาระสำคัญต่องบการเงิน และมูลค่าของค่าความนิยมขึ้นอยู่กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา ณ วันซื้อกิจการ นอกจากนี้วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งข้อมูลและข้อสมมติฐานที่ใช้มีผลต่อการประเมินมูลค่าค่าความนิยม</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้านั้นรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • สอบถามผู้บริหาร และอ่านสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของรายการ ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 • ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ รวมถึงประเมินขั้นตอนการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร • ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระ • ทดสอบการคำนวณค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการซึ่งได้มาจากผลแตกต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิทั้งหมดที่จ่ายและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ และข้าพเจ้าพบว่า การคำนวณของผู้บริหารเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติและวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ในรายงานการประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ และทดสอบการคำนวณ • ประเมินความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

๑๕

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

1. ข้อ 13 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ อาจมีการปรับปรุง และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผู้บริหารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อมา ณ วันที่ซื้อ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่งต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ ผู้ซื้อต้องปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ทั้งนี้การกำหนดมูลค่ายุติธรรมที่สุดของธุรกิจที่ซื้อมาในระหว่างปี 2564 นั้นขึ้นอยู่กับกำหนดยุทธศาสตร์ซื้อขั้นสุดท้าย และผลของการปันส่วนราคาซื้อ

2. ข้อ 39 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งรัดให้ส่งมอบน้ำประปาตามสัญญา และแจ้งเรียกค่าปรับพร้อมสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาการซื้อน้ำประปา 2 โครงการ ดังนี้

2.1. โครงการสถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ ตามเลขที่สัญญา ผกม.8/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

2.2. โครงการสถานีจ่ายน้ำพานทอง ตามเลขที่สัญญา ผกม.9/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ อัตราค่าปรับประมาณวันละ 1.04 ล้านบาท เป็นจำนวน 172 วัน คิดเป็นมูลค่า ค่าปรับทั้งสิ้นของโครงการสถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ จำนวน 179.3 ล้านบาท และโครงการสถานีจ่ายน้ำพานทอง จำนวน 179.0 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยได้ดำเนินการจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว และบริษัทย่อยได้จัดทำจดหมาย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อแจ้งเหตุสุดสัณที่สุดและขออนุมัติขยายเวลาการส่งมอบน้ำประปา พร้อมทั้งขอให้ลดหรือลดค่าปรับซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคกำลังตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงเพื่อขยายระยะเวลาและงวดค่าปรับอยู่ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด จะเร่งแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร *sl.*

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา



(นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5897

บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	131,479,029	4,154,367	93,241,070	798,269
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5.2, 7	96,526,628	24,189,916	15,877,215	13,619,798
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ	8	-	3,683,875	-	3,683,875
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น	9	14,836,348	-	14,836,348	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	-	-	120,915,000	75,000,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	13,513,866	22,068,084	5,426,605	20,445,341
สินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบัน		648,833	884,594	647,057	719,392
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		257,004,704	54,980,836	250,943,295	114,266,675
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	1,054,333	1,349,895	1,054,333	1,349,895
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	9,799,000	-	9,799,000	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	13	-	-	504,549,800	166,393,209
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	14	39,367,578	41,406,308	39,367,578	41,406,308
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ	15	2,048,293	3,796,507	2,048,293	3,796,507
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	16	421,641,715	382,539,844	58,313,420	61,496,698
สินทรัพย์สิทธิการให้ - สุทธิ	17	61,040,898	68,154,540	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ	18	398,623	8,774,480	392,340	3,655,191
ค่าความนิยม	13	270,413,782	-	-	-
สินทรัพย์ภายในได้ของงวดก่อน	36	6,129,299	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	23,934,568	21,979,446	21,761,568	20,179,446
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		835,828,089	528,001,020	637,286,332	298,277,254
รวมสินทรัพย์		1,092,832,793	582,981,856	888,229,627	412,543,929

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	20	98,621,074	63,680,989	48,621,074	58,811,631
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5.2, 21	115,070,779	81,783,143	22,408,389	11,665,201
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ	8	736,775	2,480,654	736,775	2,480,654
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น	22	13,120,000	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	6,500,000	15,000,000	5,500,000	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	7,993,214	315,784	2,951,200	38,583
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	6,064,400	9,721,403	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		614,315	-	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	982,800	-	982,800
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,701,193	1,460,550	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		251,421,750	175,425,323	80,217,438	73,978,869
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	23	13,231,811	17,008,552	9,199,979	12,151,179
หนี้สินตามสัญญาเช่า	24	56,969,992	63,492,844	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	36	4,154,976	3,664,146	3,045,137	3,192,370
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
ค่าหับผลประโยชน์พนักงาน	25	2,928,588	2,599,811	2,814,739	2,137,335
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,424,061	-	751,230	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		78,709,428	86,765,353	15,811,085	17,480,884
รวมหนี้สิน		330,131,178	262,190,676	96,028,523	91,459,753

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,635,137,106 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	27	408,784,277	296,585,260	408,784,277
(31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญ 1,186,341,040 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)				296,585,260
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,341,401,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	27	335,350,395	222,438,945	335,350,395
(31 ธันวาคม 2563: หุ้นสามัญ 889,755,780 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)				222,438,945
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	27	436,068,247	164,833,897	436,068,247
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ		42,352,537	-	42,352,537
ทุนสำรองตามกฎหมาย	28	4,660,000	4,660,000	4,660,000
ขาดทุนสะสม		(64,011,784)	(85,064,590)	(32,876,470)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		4,749,819	4,749,819	6,646,395
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		759,169,214	311,618,071	792,201,104
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		3,532,401	9,173,109	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		762,701,615	320,791,180	792,201,104
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,092,832,793	582,981,856	888,229,627

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
รายได้					
รายได้จากการขายและการให้บริการ	30	96,031,397	27,179,177	50,906,595	9,842,729
รายได้ดอกเบี้ย		14,717	47,503	313,972	2,574,774
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ		1,500,417	-	1,378,877	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน		49,093,358	-	22,200,875	-
รายได้อื่น		12,455,535	8,989,522	15,925,342	11,451,131
รวมรายได้		159,095,424	36,216,202	90,725,661	23,868,634
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและการให้บริการ	30	72,672,887	23,613,834	26,197,107	5,015,292
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	30, 32	785,427	1,340,816	472,275	493,874
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30	70,116,408	87,715,296	44,008,789	51,371,710
ค่าเสื่อมขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)	7, 8	(6,053,394)	15,687,960	(6,053,394)	15,687,960
ค่าเสื่อมมูลค่าสินค้าคงคลัง (กลับรายการ)	10	(8,762,968)	9,411,120	(8,762,968)	9,411,120
ค่าเสื่อมการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)	13	-	-	(13,455,716)	13,455,716
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		-	246,030	-	246,030
ต้นทุนทางการเงิน	30	10,496,545	6,863,299	3,848,211	3,633,869
รวมค่าใช้จ่าย		139,254,905	144,878,355	46,254,304	99,315,571
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		19,840,519	(108,662,153)	44,471,357	(75,446,937)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	36	(276,065)	(2,050,953)	147,234	(2,048,124)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		19,564,454	(110,713,106)	44,618,591	(77,495,061)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน					
ที่กำหนดไว้	25	65,920	-	-	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน		65,920	-	-	-
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		65,920	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		19,630,374	(110,713,106)	44,618,591	(77,495,061)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	31	20,986,886	(106,086,294)	44,618,591	(77,495,061)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,422,432)	(4,626,812)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		<u>19,564,454</u>	<u>(110,713,106)</u>	<u>44,618,591</u>	<u>(77,495,061)</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		21,052,806	(106,086,294)	44,618,591	(77,495,061)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,422,432)	(4,626,812)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>19,630,374</u>	<u>(110,713,106)</u>	<u>44,618,591</u>	<u>(77,495,061)</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	31	<u>0.021</u>	<u>(0.136)</u>	<u>0.045</u>	<u>(0.099)</u>

บริษัท ยูร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม											
	กำไร (ขาดทุน) สะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
	กำไร (ขาดทุน)	จัดสรร	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	กำไร (ขาดทุน)	ผลต่างที่เกิด	การเปลี่ยนแปลง	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้นของ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	158,884,961	4,660,000	209,891,407	-	(1,387,210)	6,646,395	-	-	5,259,185	217,430,870	10,790,555	228,221,425
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น												
เพิ่มทุน	63,553,984	-	137,228,877	-	-	-	-	-	-	200,782,861	2,500,000	203,282,861
จ้างขาดทุนสะสม	-	-	(182,286,387)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	-	-	-	(509,366)	(509,366)	(509,366)	(509,366)	509,366	-
รวมกำไร (ขาดทุน) ยึดเสริมสำหรับปี	63,553,984	-	(45,057,510)	-	-	-	(509,366)	(509,366)	(509,366)	94,187,201	(1,617,446)	92,569,755
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	222,438,945	4,660,000	164,833,897	4,660,000	(1,387,210)	6,646,395	-	-	4,749,819	311,618,071	9,173,109	320,791,180
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น												
เพิ่มทุน	112,911,450	-	271,234,350	-	-	-	-	-	-	384,145,800	-	384,145,800
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,352,537	-	42,352,537
โอนไปกำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-	-	(65,920)	-	-	-	(65,920)	-	-	-
ขาดเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	-	65,920	-	-	-	65,920	21,052,806	(4,218,276)	19,630,374
รวมกำไร (ขาดทุน) ยึดเสริมสำหรับปี	112,911,450	-	271,234,350	42,352,537	21,052,806	-	-	-	-	447,551,143	(1,422,432)	446,128,711
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	335,350,395	4,660,000	436,068,247	4,660,000	(1,387,210)	6,646,395	-	-	4,749,819	759,169,214	3,532,401	762,701,615

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	บาท					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	จัดสรร	ส่วนเกินทุน	องค์ประกอบอื่น	กำไร (ขาดทุน) สะสม	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินของ	ส่วนเกินของ	รวม
ที่ออกและชำระแล้ว	เงินรับล่วงหน้า	มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน	ส่วนเกินทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	158,884,961	-	209,891,407	4,660,000	(182,286,387)	6,646,395	6,646,395	197,796,376	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น										
เพิ่มทุน	63,553,984	-	137,228,877	-	-	-	-	200,782,861	-	-
ล้างขาดทุนสะสม (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	(182,286,387)	-	182,286,387	-	-	-	-	-
รวม (ขาดทุน) ปีค้ำต่อรวมสำหรับปี	63,553,984	-	(45,057,510)	-	104,791,326	-	-	123,287,800	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	222,438,945	-	164,833,897	4,660,000	(77,495,061)	6,646,395	6,646,395	321,084,176	-	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น										
เพิ่มทุน	112,911,450	-	271,234,350	-	-	-	-	384,145,800	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	42,352,537	-	-	-	-	-	42,352,537	-	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	44,618,591	-	-	44,618,591	-	-
รวมกำไร (ขาดทุน) ปีค้ำต่อรวมสำหรับปี	112,911,450	42,352,537	271,234,350	-	44,618,591	-	-	471,116,928	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	335,350,395	42,352,537	436,068,247	4,660,000	(32,876,470)	6,646,395	6,646,395	792,201,104	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
<i>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</i>				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	19,564,454	(110,713,106)	44,618,591	(77,495,061)
<i>ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>				
การปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(276,065)	2,050,953	(147,234)	2,048,124
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน	10,496,545	6,863,299	3,848,211	3,633,869
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(44,187,362)	3,879,158	1,702,062	8,392,675
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	3,683,875	8,271,937	3,683,875	8,271,937
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	24,254,285	11,805,132	23,781,705	(3,772,742)
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(269,880)	422,526	73,200	2,222,822
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4,258,764)	64,568,344	955,356	(264,104)
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,743,879)	1,503,489	(1,743,879)	1,503,489
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	1,074,940	1,460,550	-	-
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา	18,062,659	13,877,376	7,069,116	8,879,541
การปรับปรุงด้วยค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	3,962,073	4,888,348	3,269,551	4,014,757
การปรับปรุงด้วยค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	7,113,642	2,981,883	-	-
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(49,093,358)	-	(22,200,875)	-
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการต่อซื้อสินทรัพย์ (กลับรายการ)	(32,860)	674,199	(32,860)	674,199
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการต่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)	-	-	(13,455,716)	13,455,716
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	898,587	919,467	677,404	651,444
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)	(982,800)	879,566	(982,800)	879,566
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,424,061	-	751,230	-
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(494,504)	(164,490)	(380,038)	(164,490)
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(6,053,394)	15,687,960	(6,053,394)	15,687,960
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	(8,762,968)	9,411,120	(8,762,968)	9,411,120
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(1,079)	342,987	(1,079)	28,390
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน	(5,398)	-	(5,398)	-
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ	(14,717)	(47,503)	(313,972)	(2,574,774)
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	(25,641,907)	39,563,195	36,350,088	(4,515,562)
<i>กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน</i>				
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)	(1,531,200)	(3,899,688)	(1,582,987)	(719,392)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(27,173,107)	35,663,507	34,767,101	(5,234,954)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(135,800,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(5,000,000)	-	(5,000,000)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	80,000,000	-	80,000,000	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	295,562	3,860,982	295,562	2,110,982
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	104,100	-	104,100	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(597,110)	(261,787,499)	(163,655)	(1,354,099)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(13,200)	(66,000)	(6,700)	(66,000)
เงินสดจ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(54,965,000)	(83,100,000)
เงินสดรับชำระหนี้จากเงินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,590,000	27,100,000
เงินสดรับดอกเบี้ย	8,701	48,793	334,521	632,982
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมลงทุน	74,798,053	(257,943,724)	22,188,828	(190,476,135)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(10,264,044)	356,273	(10,190,557)	(2,996,512)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,000,000	34,171,760	12,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(21,500,000)	(21,671,760)	(6,500,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น	35,120,000	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น	(22,000,000)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	185,000,000	163,925,000	185,000,000	157,800,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(185,000,000)	(170,050,000)	(185,000,000)	(157,800,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน	34,244	17,342,773	-	12,208,200
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน	(857,783)	(11,007,807)	(38,583)	(11,007,807)
เงินสดรับเงินล่วงหน้าค่าหุ้น	42,352,537	-	42,352,537	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	1,645,800	203,372,750	1,645,800	203,372,750
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุน	-	(2,589,888)	-	(2,589,889)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(194,695)	(421,875)	-	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	2,500,000	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(4,737,647)	(5,436,448)	(3,782,325)	(3,635,718)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปเป็น) กิจกรรมจัดหาเงิน	32,598,412	210,490,778	35,486,872	195,351,024

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	80,223,358	(11,789,439)	92,442,801	(360,065)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	4,154,367	15,943,806	798,269	1,158,334
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย	47,123,929	-	-	-
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย	(22,625)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	6 131,479,029	4,154,367	93,241,070	798,269
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด				
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า	-	71,136,423	-	-
การซื้อยานพาหนะ โดยทำสัญญาเช่าซื้อ	-	998,832	-	-
การรวบรวมตัวสัญญาเงินกู้และการผูกพันทั้งหมดที่มีกับอดีตบริษัทย่อย เพื่อออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่	14,836,348	-	14,836,348	-
เข้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	(8,523,407)	-	-	-
เข้าหนี้ค่าหุ้น - เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,799,000	-	4,799,000	-
การเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	385,000,000	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดกล้องวงจรปิด บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (“กปภ”) ในพื้นที่ ดังนี้

- ในพื้นที่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายน้ำประปา (สถานีจ่ายน้ำพิมพา) ปัจจุบันหยุดดำเนินการก่อสร้าง
- ในพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายน้ำประปา (สถานีจ่ายน้ำพานทอง) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาแล้ว
- ในพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นขายน้ำประปา (สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาแล้ว

2. การใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 19.63 ล้านบาทและ 44.62 ล้านบาทตามลำดับ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ขาดทุนสุทธิจำนวนเงิน (110.71) ล้านบาทและ (77.50) ล้านบาทตามลำดับ) และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนเงิน (64.01) ล้านบาทและ (32.88) ล้านบาทตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: (85.06) ล้านบาทและ (77.50) ล้านบาทตามลำดับ) สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทใช้ นโยบายและวิธีการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และสถานการณ์อื่นๆ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคตอันใกล้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีข้อสมมติว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจตามที่กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องการ ดังนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและการนำเสนองบการเงินรวม

3.1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

3.2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อยู่ขายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 3.4

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

	สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)		ประเภทธุรกิจ
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	
	ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2563	
บริษัท บีเอส มาส โค โบ โอเทค จำกัด *	-	87.22	ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและ ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด	99.42	99.42	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำคิบ
บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด	55.00	55.00	ผลิตพลังงาน
บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	100.00	-	ผลิตและจำหน่ายเศษ พลาสติก

* สิ้นสุดความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการขายบริษัท

- ข) รายการบัญชีกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ ได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
- ค) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจัดทำงบการเงินเฉพาะของบริษัท

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ ถ้าไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกฎบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทควบคุมค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกฎบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า

การร่วมค้าเป็นการร่วมการทำงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการทำงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการทำงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการทำงานนั้น

ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการ ในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม ถ้าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก รายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการ ที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการ ในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มี หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

ง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”

3.3. สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินบาทที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็น สกูลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท งบการเงินทั้งหมดในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหลักพัน บาทและหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.4. การใช้วิจารณ์ญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณ์ญาณ การประมาณและ ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ แตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราภาระและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น ในการกำหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึง อัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่วนอัตราภาระใช้ข้อมูลตารางอัตราภาระที่เปิดเผย ทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามี การด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ซึ่งการประมาณการ ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่ง ไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องตัวมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อพบว่าบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาานที่มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่า ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสิทธิภาพในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

เพื่อให้งบการเงินแสดงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าคงเหลือ และผลการดำเนินงานของบริษัท กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวนปรับหลักเกณฑ์ เรื่องนโยบายการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือให้ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท คือ สินค้าสำเร็จรูป วัสดุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง โดยพิจารณาด้วยค่าเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมถึงพิจารณาด้วยค่าสินทรัพย์ดังกล่าว ตามอายุที่ค้างนานและไม่มีการเคลื่อนไหว แล้วแต่กรณี

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่าง สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ประมาณการรายได้จากการให้บริการรับจ้างตามสัญญาและต้นทุนงาน

ในการคำนวณรายได้จากการให้บริการรับจ้างตามสัญญา ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีในสถานะปัจจุบัน และประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงข้อมูลจากวิศวกร/ผู้ควบคุมงานในการประมาณการส่วนของงานที่แล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนงานของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบโครงการ และนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าวัสดุ ที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นทางการสำคัญ

3.5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นทางการของงบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอตั้งต่อไปนี้ได้อธิบายปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

4.1. เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

4.2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียกเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ได้แสดงใน “สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำหนดชำระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.4. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู้สะสมเกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกค่าเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระ โดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบันเกินกว่ารายได้ที่รับรู้สะสม โดยกิจการยังมีภาระที่ต้องโอนบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

4.5. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของงานระหว่างประกอบและติดตั้ง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใส่หุ่ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินการธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยประมาณในการขาย

4.6. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับ โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่านกำไรหรือ(ขาดทุน)และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทรายการใหม่สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลง โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

บริษัท ยูเรกาดิไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest)

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับ โมเดลทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อกฎบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อกฎบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) – สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อกฎบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้เป็นกำไร/(ขาดทุน)อื่นในงบกำไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา

- หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษัทเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

กลุ่มบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อกลุ่มบริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน

การด้อยค่า

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (ตัวอย่างสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น, เงินให้กู้ยืม, สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เป็นต้น)

ตาม TFRS 9 วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ในขณะที่เดิมกลุ่มบริษัทประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กำหนดให้ใช้วิจรณ์ญาณในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรและพิจารณาความน่าจะเป็นล่วงหน้าเป็นถ่วงน้ำหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาเด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน

บริษัท ยูเรกาดิไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.7. เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

4.8. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยบริษัทเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งาน โดยกิจการในบริษัทจะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินและอาคาร โรงงานที่ถือครองไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่วัดมูลค่าด้วยราคาที่ดีที่สุด ราคาที่ดีที่สุดหมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำไรสะสม

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

การตีราคาใหม่ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมิน ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกำไรสะสมและไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ถึง 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5 ถึง 10 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ถึง 10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.10. สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่บริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11. ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม

ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ค่าความนิยมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมได้ในอนาคต

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการค้ำค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกบันทึกในส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

4.12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อเข้ามาและมีอายุการใช้งานจำกัด วัตถุประสงค์ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการค้ำค่าสะสม และขาดทุนจากการค้ำค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี)

รายการภายหลังการรับรู้รายการ

รายการภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่ง โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2 ถึง 5 ปี
สิทธิบัตร	3 และ 5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

4.13. การค้ำค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้เกินกว่าจะครบกำหนดที่บันทึก โดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ค่าวมโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ ในอนาคต คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้น ในภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

4.14. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนด ใถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

4.15. ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาทั่วไปและที่กู้มา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข คือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

4.16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.17. ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาวะผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาวะผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเมื่อเสร็จสิ้นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระหากกลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันตามกฎหมายหรือภาวะผูกพัน โดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาวะผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

4.18. ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพัน ได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าประกันผลงาน

ประมาณการค่าประกันผลงานจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันผลงาน และปัจจัยต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจะเป็นที่จะเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว

4.19. การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบ โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือ โดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.20. รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่ง โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในระดับสูงมากกว่า จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงาน ขั้นความสำเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีกำหนดความสำเร็จของรายการวิศวกรรมของบริษัทเป็นผู้ประเมินขั้นความสำเร็จ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าสินค้าหรือบริการที่กลุ่มบริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก

4.21. รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

4.22. ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

4.23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนวันแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึก โดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.24. **ทุนเรือนหุ้น**

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ด้้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญ (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

4.25. **กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น**

กลุ่มบริษัทแสดงกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

4.26. **บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่าง มีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและ ทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

4.27. **รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน**

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ ดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่าง สมเหตุสมผล

5. **บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมี อำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมี นัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.1. ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท บีเอส มายโค โบโอเทค จำกัด*	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
นางสาวฉนิชกานต์ ชาญธนศิริกุล	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษัท
นางสาวสุนิสา จิรวุฒิกุล	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท มณีอุคมสุข จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
นโยบายการกำหนดราคา		
รายการ	นโยบายการกำหนดราคา	
รายได้จากการขาย	กำหนดราคาตาม Price List หักส่วนลดที่ตกลงกัน	
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	ราคาตามที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา	
ดอกเบี้ยรับ**	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.84 - 7.40 ต่อปี	
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.84 - 7.40 ต่อปี	
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด	

* สิ้นสุดความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการขายบริษัท

** รายการเหล่านี้ได้รวมรายการของบริษัท บีเอส มายโค โบโอเทค จำกัด จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่เสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

5.2. รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขาย	-	-	387	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	5,046	2,619
ดอกเบี้ยรับ	-	-	306	2,545
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	7,761	7,961	5,965	7,413
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	277	728	277	266
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>8,038</u>	<u>8,689</u>	<u>6,242</u>	<u>7,679</u>
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ดอกเบี้ยจ่าย	<u>1,018</u>	<u>160</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	414	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	4,124	1,519
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	4	1,942
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,542</u>	<u>3,461</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ย		พันบาท			
			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(ร้อยละต่อปี)		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น						
บริษัทย่อย	6.8-7.4	7.4	-	-	120,915	75,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น						
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			-	-	120,915	75,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด*	-	7,460	(7,460)*	-
บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด	75,000	47,185	(1,500)	120,685
บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี้ จำกัด	-	320	(90)	230
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	75,000	54,965	(9,050)	120,915

* เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ลดลงจำนวน 7.46 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท บีเอส มายโค โบโอเทค จำกัด	19,000	3,000	(22,000)	-
บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด	-	80,100	(5,100)	75,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,000	83,100	(27,100)	75,000

	พันบาท					
	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(ร้อยละต่อปี)		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ผู้บริหารสำคัญ	6.8-7.4	7.4	6,500	15,000	5,500	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			6,500	15,000	5,500	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย						
ผู้บริหารสำคัญ			70	3	70	-
รวม			70	3	70	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผู้บริหารสำคัญ				
ยอดยกมา	15,000	2,500	-	-
เพิ่มขึ้น	13,000	34,172	12,000	-
(ลดลง)	(21,500)	(21,672)	(6,500)	-
ยอดยกไป	6,500	15,000	5,500	-

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการจัดซื้อ ทำบัญชีและสนับสนุนการดำเนินงานแก่บริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทตกลงที่จะให้บริการช่วยเหลือด้านบริการจัดการแก่บริษัทย่อย ในการนี้บริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริการในจำนวนเงินตามที่ระบุในสัญญา

บริษัทได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยมีข้อกำหนดชำระคืนภายในเดือนตุลาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เงินสดในมือ	1,586	50	32	18
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	1,693	3,568	54	372
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	128,200	536	93,155	408
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	131,479	4,154	93,241	798

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกำหนด

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.2	-	-	414	-
กิจการอื่น ๆ	71,776	18,897	12,165	18,897
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(5,511)	(11,565)	(5,511)	(11,565)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	66,265	7,332	7,068	7,332
ลูกหนี้อื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.2	-	-	4,128	3,461
กิจการอื่น ๆ	28,424	16,858	4,681	2,827
รวมลูกหนี้อื่น	28,424	16,858	8,809	6,288
รายได้ค้างรับ				
รายได้ค้างรับ	1,838	-	-	-
รวมรายได้ค้างรับ	1,838	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	96,527	24,190	15,877	13,620

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมาต้นปี	(11,565)	(359)	(11,565)	(359)
(เพิ่มขึ้น)	(1,344)	(11,206)	(1,344)	(11,206)
ลดลง	7,398	-	7,398	-
ยอดยกไปปลายปี	(5,511)	(11,565)	(5,511)	(11,565)

ในปี 2564 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ลดลงเนื่องจากได้รับชำระหนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 90 วัน	-	-	38	-
90 - 180 วัน	-	-	376	-
สุทธิ	-	-	414	-
กิจการอื่น ๆ				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	35,996	2,335	-	2,335
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 90 วัน	16,027	1,633	-	1,633
90 - 180 วัน	12,343	128	4,756	128
181 - 360 วัน	1,471	699	1,470	699
มากกว่า 360 วัน	5,939	14,102	5,939	14,102
	71,776	18,897	12,165	18,897
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(5,511)	(11,565)	(5,511)	(11,565)
สุทธิ	66,265	7,332	6,654	7,332

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วันถึง 90 วัน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,128	3,461
กิจการอื่น				
ลูกหนี้กรมสรรพากร	18,042	9,993	215	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	3,984	386	297	230
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,714	4,327	585	602
เงินมัดจำจ่าย	16	51	-	17
อื่นๆ	3,668	2,101	3,584	1,978
รวมลูกหนี้อื่นกิจการอื่น	28,424	16,858	4,681	2,827
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	28,424	16,858	8,809	6,288

8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา				
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน	4,482	8,166	4,482	8,166
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(4,482)	(4,482)	(4,482)	(4,482)
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ	-	3,684	-	3,684
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	737	2,481	737	2,481
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ	737	2,481	737	2,481

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมาต้นปี	(4,482)	-	(4,482)	-
(เพิ่มขึ้น)	-	(4,482)	-	(4,482)
ลดลง	-	-	-	-
ยอดยกไปปลายปี	(4,482)	(4,482)	(4,482)	(4,482)

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-
บวก กู้เพิ่ม	14,836	14,836
หัก จ่ายชำระ	-	-
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	14,836	14,836

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้รวบรวมตัวสัญญาเงินกู้ทั้งหมด รวมทั้งภาระผูกพันหนี้สินที่มีกับอดีตบริษัทย่อย (บริษัท บี เอส มายโค ไปโอเทล จำกัด) และออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยถ่วงเฉลี่ยของตัวสัญญาเงินกู้ทั้งหมด โดยผู้กู้จะต้องชำระค่าดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้เป็นรายเดือน ตัวสัญญามีอายุ 1 ปี

10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สินค้าสำเร็จรูป	10,811	4,982	2,924	4,200
งานระหว่างประกอบและติดตั้ง	592	23,097	592	23,097
วัตถุดิบ	4,263	4,904	4,063	4,063
รวม	15,666	32,983	7,579	31,360
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(2,152)	(10,915)	(2,152)	(10,915)
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ	13,514	22,068	5,427	20,445

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านี้มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ยอดยกมาต้นปี	(10,915)	(1,504)	(10,915)	(1,504)
(เพิ่มขึ้น)	(292)	(9,411)	(292)	(9,411)
ลดลง	9,055	-	9,055	-
ยอดยกไปปลายปี	(2,152)	(10,915)	(2,152)	(10,915)

ในปี 2564 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านี้ลดลง เนื่องจากบริษัทมีการนำงานระหว่างประกอบและติดตั้งที่เคยตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าไว้ออกจำหน่าย

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ตราสารทุน - ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	280	280	280	280
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้	774	1,070	774	1,070
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,054	1,350	1,054	1,350

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

11.1 ตราสารทุน - ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด

		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ราคาทุน	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	ผู้ถือหุ้น	2564	2563	2564	2563
	ธุรกิจ		ร้อยละ	พันบาท	พันบาท
	ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด				
	บริษัท เบลู โทรุ (ไทยแลนด์) จำกัด	14	14	2,000	280
	ของเครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ				
				<u>280</u>	<u>280</u>

11.2 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้จำนวน 0.77 ล้านบาท และ 1.07 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ ใช้ค่าประกันการให้ธนาคารออกหนึ่งถือค่าประกัน

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	ร้อยละ		พันบาท		พันบาท	
บริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด	49	-	20,000	-	9,799	-
งานวิจัยและพัฒนาการปลูก สกัดจำหน่าย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืช เพื่อการแพทย์และเชิงพาณิชย์						
					9,799	-

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท เอ็นซีแอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 20,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุน 9,800,000 บาท เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ได้มีการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด” และเรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดจำนวน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 บริษัทจ่ายชำระเงินลงทุนจำนวน 5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 4.8 ล้านบาท บริษัทบันทึกบัญชีเป็น “เจ้าหนี้ค่าหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	การด้อยค่า	ราคาทุน - สุทธิ	ราคาทุน	ราคาทุน - สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
บริษัทย่อยทางตรง								
บริษัท บีเอส มายโค ไปโอเทค จำกัด*	-	87.22	-	57,799	-	(13,456)	-	44,343
บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด	99.42	99.42	120,000	119,300	-	-	119,300	119,300
บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี้ จำกัด	55.00	55.00	5,000	2,750	-	-	2,750	2,750
บริษัท เอ.พี.ดีเบิลิตี้								
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	100.00	-	130,000	-	-	-	382,500	-
รวม			504,550	179,849	-	(13,456)	504,550	166,393

*สิ้นสุดความสัมพันธ์วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการขายบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การซื้อขายเงินลงทุน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดยบริษัทจะเข้าทำรายการรับโอนหุ้นสามัญของ บริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จำนวน 1,300,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 130,000,000 บาท จากบริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 382,500,000 บาท บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ราคาหุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 382,500,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท แปซิฟิกโกลบอล จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนแทนการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

บริษัทลงนามในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และรับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทำให้ บริษัท ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ดังนั้น บริษัท เอ.พี. ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ

การจำหน่ายเงินลงทุน

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นจำนวน 174,390 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 24.22 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วในราคาหุ้นละ 286.71 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท บริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวน 453,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในมูลค่า 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 บริษัทได้รับชำระเงินบางส่วนจากผู้ซื้อเป็นจำนวน 10,000,000 บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทได้รับชำระครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

บริษัทดำเนินการโอนหุ้นสามัญทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อทั้ง 2 ราย เมื่อวันที่ 28 และ 29 ธันวาคม 2564 มีผลให้บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยอีกต่อไป ณ วันที่จำหน่าย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ในงบการเงินของกิจการมีจำนวนเงิน 32.63 ล้านบาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนเงิน 49.09 ล้านบาทในงบการเงินรวม และจำนวน 22.20 ล้านบาทในงบเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การเพิ่มเงินลงทุน

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด จากทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท เป็น 120,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,130,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - บริษัท บีเอส มายโค โบ โอเทค จำกัด จากทุนจดทะเบียน 46,700,000 บาท เป็น 72,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 253,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ณ วันที่ 1 มกราคม	166,393	44,049
เพิ่มขึ้น	382,500	135,800
(ลดลง)	(57,799)	-
กลับรายการ (ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า) เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13,456	(13,456)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	504,550	166,393

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้สำหรับสินทรัพย์ที่ได้อมาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สำคัญ มีดังนี้

สินทรัพย์ที่ได้อมาและหนี้สินที่รับมา

	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47,124
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	22,023
สินค้าคงเหลือ	7,519
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	100,505
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	5,730
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	60
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(50,000)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(9,774)
เงินกู้ยืมระยะยาว	(9,885)
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	(1,050)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(166)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้	112,086
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ	112,086
ค่าความนิยม	(270,414)
สิ่งตอบแทนที่โอนให้	382,500
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการรับ โอนกิจการ	47,124
เงินสดที่จ่าย	-
กระแสเงินสดสุทธิ	47,124

การซื้อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้อมาและหนี้สินที่รับมา

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

13.1. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		พันบาท			
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปี	
	2564 (ร้อยละ)	2563 (ร้อยละ)	2564	2563	2564	2563
บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด	45.00	45.00	3,060	2,034	1,026	(174)
บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด	-	12.78	-	6,067	(2,287)	(4,781)

รายละเอียดของข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

	พันบาท			
	บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด		บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด	
	2564	2563	2564	2563
งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
สินทรัพย์หมุนเวียน	43,742	4,719	-	3,300
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	-	-	59,824
หนี้สินหมุนเวียน	36,270	200	-	9,958
หนี้สินไม่หมุนเวียน	673	-	-	5,693

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	พันบาท			
	บริษัท ยูเรกา เอ็นเนอร์จี้ จำกัด		บริษัท บีเอส มาย โท ไบโอเทค จำกัด	
	2564	2563	2564	2563
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
รายได้	35,177	-	-	17,336
กำไร (ขาดทุน)	2,280	(386)	(17,826)	(37,410)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-

สรุปรายการกระแสเงินสด

	พันบาท			
	บริษัท ยูเรกา เอ็นเนอร์จี้ จำกัด		บริษัท บีเอส มาย โท ไบโอเทค จำกัด	
	2564	2563	2564	2563
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(4,309)	(560)	(9,086)	(17,781)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	2,497	(2,837)	(4)	1,089
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	226	(1)	9,079	7,985
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,586)	(3,398)	(11)	(8,707)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท		
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	21,273	50,157	71,430
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	21,273	50,157	71,430
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,273	50,157	71,430
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	27,837	27,837
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,187	2,187
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	30,024	30,024
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,038	2,038
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	32,062	32,062
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	21,273	20,133	41,406
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21,273	18,095	39,368
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี			
31 ธันวาคม 2563			2,187
31 ธันวาคม 2564			2,038

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 9.42 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : 9.36 ล้านบาท)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

15. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - อุตสาหกรรม

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท		
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์โรงงาน	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
(ก่อนจัดประเภทรายการใหม่)	-	-	-
จัดประเภทรายการใหม่	15,467	4,652	20,119
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
(หลังจัดประเภทรายการใหม่)	15,467	4,652	20,119
ซื้อเพิ่ม	-	-	-
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	(280)	(12)	(292)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,187	4,640	19,827
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
(ก่อนจัดประเภทรายการใหม่)	-	-	-
จัดประเภทรายการใหม่	11,359	4,289	15,648
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
(หลังจัดประเภทรายการใหม่)	11,359	4,289	15,648
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,562	123	1,685
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	(190)	(6)	(196)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	12,731	4,406	17,137
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(674)	-	(674)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(642)	-	(642)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท		
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องจักร	เครื่องมือและ อุปกรณ์โรงงาน	รวม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	3,434	363	3,797
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,814	234	2,048
ค่าเสื่อมราคา			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			1,685

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการประเมินการด้อยค่าของทรัพย์สิน และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักร เป็นจำนวน 0.67 ล้านบาท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	พันบาท						
	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	26,234	92,206	56,529	13,403	10,848	-	199,220
ซื้อเพิ่ม	59,859	2,992	490	425	2,205	196,815	262,786
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(21,731)	(368)	-	-	(22,099)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	86,093	95,198	35,288	13,460	13,053	196,815	439,907
ซื้อเพิ่ม	-	22	7,484	198	-	1,419	9,123
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	29,150	70,547	32,747	2,354	7,539	30,553	172,890
โอนเข้า (โอนออก)	-	7,036	181,542	(16)	-	(188,562)	-
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(24)	(3)	-	-	(27)
จำหน่ายจากการขายเงินลงทุน	(5,057)	(51,588)	(12,931)	(458)	(999)	-	(71,033)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	110,186	121,215	244,106	15,535	19,593	40,225	550,860
(ก่อนจัดประเภทรายการใหม่)	-	-	(32)	32	-	-	-
จัดประเภทรายการใหม่	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	110,186	121,215	244,074	15,567	19,593	40,225	550,860
(หลังจัดประเภทรายการใหม่)							

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท						
	งบการเงินรวม						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	12,539	32,911	11,756	5,756	-	62,962
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,618	5,880	759	433	-	11,690
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	(16,943)	(342)	-	-	(17,285)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	17,157	21,848	12,173	6,189	-	57,367
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	5,529	7,899	447	464	-	14,339
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	-	37,821	25,162	2,311	7,091	-	72,385
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	2	(2)	-	-	-
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(15)	(4)	-	-	(19)
จำหน่ายจากการขายเงินลงทุน	-	(7,777)	(6,559)	(278)	(240)	-	(14,854)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	52,730	48,337	14,647	13,504	-	129,218
(ก่อนจัดประเภทรายการใหม่)	-	-	-	-	-	-	-
จัดประเภทรายการ ใหม่	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	52,730	48,337	14,647	13,504	-	129,218
(หลังจัดประเภทรายการใหม่)	-	-	-	-	-	-	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		พันบาท				
		งบการเงินรวม				
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	86,093	78,041	13,440	1,287	196,815	382,540
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	110,186	68,485	195,737	920	40,225	421,642
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท						

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	21,327	40,770	43,517	12,928	10,848	-	129,390
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	148	1,206	-	1,354
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563							
(ก่อนจัดประเภทรายการใหม่)	21,327	40,770	43,517	13,076	12,054	-	130,744
จัดประเภทรายการใหม่	-	(139)	(21,160)	(356)	-	-	(21,655)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563							
(หลังจัดประเภทรายการใหม่)	21,327	40,631	22,357	12,720	12,054	-	109,089
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	163	-	-	163
จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(4)	(3)	-	-	(7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
(ก่อนจัดประเภทรายการใหม่)	21,327	40,631	22,353	12,880	12,054	-	109,245
จัดประเภทรายการใหม่	-	-	(32)	32	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
(หลังจัดประเภทรายการใหม่)	21,327	40,631	22,321	12,912	12,054	-	109,245

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	9,768	30,876	11,656	5,756	58,056
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,200	3,529	645	318	6,692
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
(ก่อนจัดประเภทรายการใหม่)	-	11,968	34,405	12,301	6,074	64,748
จัดประเภทรายการใหม่	-	-	(16,820)	(336)	-	(17,156)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
(หลังจัดประเภทรายการใหม่)	-	11,968	17,585	11,965	6,074	47,592
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,970	828	292	255	3,345
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(2)	(3)	-	(5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
(ก่อนจัดประเภทรายการใหม่)	-	13,938	18,411	12,254	6,329	50,932
จัดประเภทรายการใหม่	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
(หลังจัดประเภทรายการใหม่)	-	13,938	18,411	12,254	6,329	50,932

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	21,327	28,663	4,772	755	5,980	-	61,497
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	21,327	26,693	3,910	658	5,725	-	58,313

16.1. ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 65.15 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม และจำนวน 36.59 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2563 : 37.99 ล้านบาท)

16.2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนจำนวน 216.83 ล้านบาท ในงบการเงินรวม (31 ธันวาคม 2563: 442.19 ล้านบาท) และจำนวน 109.11 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2563: 111.37 ล้านบาท) ให้นำไปค่าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20) เงินกู้ยืม
ระยะยาว (หมายเหตุ 23)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

17. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท
	งบการเงินรวม
	ที่ดิน
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-
ซื้อเพิ่ม	71,137
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	71,137
ซื้อเพิ่ม	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	71,137
ค่าเสื่อมราคาสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,982)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(2,982)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7,114)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(10,096)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	68,155
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	61,041
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,982
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	7,114

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ทั้งจำนวน ได้แก่ ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 18 แปลง เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ

	พันบาท		
	งบการเงินรวม		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	15,254	14,923	30,177
เพิ่มขึ้น	66	-	66
โอนเข้า (โอนออก)	(6)	358	352
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	15,314	15,281	30,595
เพิ่มขึ้น	13	-	13
ได้จากการรวมธุรกิจ	41	-	41
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(8,923)	(8,923)
จำหน่ายจากการขายเงินลงทุน	(172)	(6,358)	(6,530)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,196	-	15,196
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	9,691	6,889	16,580
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,487	2,401	4,888
โอนเข้า (โอนออก)	178	175	353
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	12,356	9,465	21,821
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,474	1,487	3,961
ได้จากการรวมธุรกิจ	40	-	40
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(8,923)	(8,923)
จำหน่ายจากการขายเงินลงทุน	(73)	(2,029)	(2,102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	14,797	-	14,797
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,958	5,816	8,774
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	399	-	399

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	15,082	8,923	24,005
เพิ่มขึ้น	66	-	66
โอนเข้า (โอนออก)	(6)	-	(6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	15,142	8,923	24,065
เพิ่มขึ้น	6	-	6
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(8,923)	(8,923)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,148	-	15,148
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	9,870	6,531	16,401
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,453	1,562	4,015
โอนเข้า (โอนออก)	(6)	-	(6)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	12,317	8,093	20,410
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,439	830	3,269
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(8,923)	(8,923)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	14,756	-	14,756
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,825	830	3,655
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	392	-	392

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เงินมัดจำจ่าย	2,274	2,348	475	548
ลูกหนี้กรมสรรพากร	21,287	19,632	21,287	19,632
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค	374	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,935	21,980	21,762	20,180

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชี	3,621	18,681	3,621	13,812
เงินกู้ยืมระยะสั้น	95,000	45,000	45,000	45,000
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	98,621	63,681	48,621	58,812

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	45,000	45,000
บวก กู้เพิ่ม	185,000	185,000
บวก ได้มาจากการรวมธุรกิจ	50,000	-
หัก จ่ายชำระ	(185,000)	(185,000)
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	95,000	45,000

20.1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ย MOR และ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี

20.2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 30.56 ล้านบาท และ 6.30 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	40,871	9,832	9,712	9,831
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,923	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 5.2	70	3	70	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,907	437	-	-
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	4,799	-	4,799	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	5,785	1,634	1,481	1,024
ค่าน้ำค้างจ่าย	12,750	-	-	-
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ	3,512	560	1,157	560
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	42,206	68,595	-	-
อื่น ๆ	1,171	722	266	250
รวม	115,071	81,783	22,408	11,665

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	1,100	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	12,020	-	-	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น	13,120	-	-	-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	-
บวก กู้เพิ่ม	35,120	-
หัก จ่ายชำระ	(22,000)	-
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	13,120	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- 22.1. ในระหว่างปีบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง มูลค่าสัญญาจำนวน 33.60 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ชำระงวดแรกในวันที่ 22 กันยายน 2564 ถ้าประกันสัญญาด้วยเครื่องจักรผลิตน้ำประปา จำนวน 3 เครื่อง ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ร.ง.4 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
- 22.2. ในระหว่างปีบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่ง เป็นจำนวน 1.10 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.84 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดยชำระงวดแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

23. เงินกู้ยืมระยะยาว

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน	13,232	17,009	9,200	12,151
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	13,232	17,009	9,200	12,151

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน	7,993	316	2,951	39
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,993	316	2,951	39

- 23.1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการขวงเงินสินเชื่อระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงิน 12 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-0.6 ต่อปี และวงเงิน 0.21 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

24. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า	77,250	90,710	-	-
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(14,216)	(17,496)	-	-
สุทธิ	63,034	73,214	-	-
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(6,064)	(9,721)	-	-
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า	<u>56,970</u>	<u>63,493</u>	-	-

อย่างไรก็ตามสิ้นรอบระยะเวลารายงานยังไม่มีมีการจ่ายชำระหนี้ดังกล่าวซึ่งปรากฏอยู่ในรายการค่าเช่าค้างจ่าย จำนวน 12.75 ล้านบาท (หมายเหตุข้อ 21)

25. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	<u>2,929</u>	<u>2,600</u>	<u>2,815</u>	<u>2,137</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	<u>726</u>	<u>920</u>	<u>677</u>	<u>651</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี	<u>66</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทจัดการ โครงการบ้านหนึ่งบ้านอนุพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม	2,600	1,680	2,137	1,486
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	847	886	634	621
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	52	34	44	30
	<u>899</u>	<u>920</u>	<u>678</u>	<u>651</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(66)	-	-	-
อื่นๆ				
โอนออกจากกำไรขาดทุน	(504)	-	-	-
	<u>(570)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>2,929</u>	<u>2,600</u>	<u>2,815</u>	<u>2,137</u>

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ได้แก่

	ร้อยละต่อปี			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
อัตราคิดลด	1.82 - 2.04	2.04	2.04	2.04
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	5.00 - 6.00	6.00	6.00	6.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรารวมในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(428)	521	(416)	507
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	490	(406)	477	(395)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(366)	449	(335)	410
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	402	(332)	365	(320)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

26. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ประเมิน โมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน	ราคาทุนตัด จำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	131,479	131,479	131,479
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน - สุทธิ	-	96,527	96,527	96,527
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ	-	3,684	3,684	3,684
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น	-	14,836	14,836	14,836
ตราสารทุน - ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	280	-	280	280
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้	-	774	774	774
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	280	247,300	247,580	247,580
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	-	98,621	98,621	98,621
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	115,071	115,071	115,071
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	737	737	737
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น	-	13,120	13,120	13,120
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	6,500	6,500	6,500
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	21,225	21,225	21,225
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	63,034	63,034	63,034
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	318,308	318,308	318,308

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร ขาดทุน	ราคาทุนตัด จำหน่าย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	93,241	93,241	93,241
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน - สุทธิ	-	15,877	15,877	15,877
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น	-	14,836	14,836	14,836
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	120,915	120,915	120,915
ตราสารทุน - ที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด	280	-	280	280
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้	-	774	774	774
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	280	245,643	245,923	245,923
หนี้สินทางการเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	-	48,621	48,621	48,621
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	22,408	22,408	22,408
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	737	737	737
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	5,500	5,500	5,500
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	12,151	12,151	12,151
รวมหนี้สินทางการเงิน	-	89,417	89,417	89,417

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

27. **ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกิน (ส่วนต่อ) มูลค่าหุ้น**

	มูลค่าหุ้น		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	ต่อหน่วย		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
	2564	2563	พันธหุ้น	พันธบาท	พันธหุ้น	พันธบาท
ทุนจดทะเบียนประกอบด้วย						
หุ้นสามัญ	0.25	0.25	1,186,341	296,585	654,500	163,625
ออกหุ้นใหม่	0.25	0.25	450,000	112,500	550,801	137,700
ลดหุ้นสามัญ	0.25	0.25	(1,204)	(301)	(18,960)	(4,740)
			<u>1,635,137</u>	<u>408,784</u>	<u>1,186,341</u>	<u>296,585</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ	0.25	0.25	889,756	222,439	635,540	158,885
ออกหุ้นใหม่	0.25	0.25	451,646	112,911	254,216	63,554
			<u>1,341,402</u>	<u>335,350</u>	<u>889,756</u>	<u>222,439</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้วประกอบด้วย						
หุ้นสามัญ	0.25	0.25	1,341,402	335,350	889,756	222,439
			<u>1,341,402</u>	<u>335,350</u>	<u>889,756</u>	<u>222,439</u>
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ณ วันที่ 1 มกราคม	0.29	0.65	575,956	164,834	321,740	209,891
ออกหุ้นใหม่	0.60	0.55	451,646	271,234	254,216	139,819
ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นใหม่			-	-	-	(2,590)
ลดลงจากการล้างขาดทุนสะสม			-	-	-	(182,286)
รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - สุทธิ			<u>1,027,602</u>	<u>436,068</u>	<u>575,956</u>	<u>164,834</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 296,585,260 บาท เป็น 296,284,276.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,203,934 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 296,284,276.50 บาท เป็นจำนวน 408,784,276.50 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 112,500,000 จากทุนจดทะเบียนเดิม 296,284,276.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 408,784,276.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนการเข้าลงทุน แทนการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 163,625,000 บาท เป็น 158,884,960.75 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 18,960,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 137,700,299.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 158,884,960.75 บาท เป็นจำนวน 296,585,260.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 550,801,197 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยวิธี Right Offering (RO) จำนวนไม่เกิน 254,215,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ราคาเสนอขาย 0.80 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ โดยหากยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิและการจัดสรรเกินกว่าสิทธิแล้วให้ยกเลิกหุ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวน
4. อนุมัติล้างขาดทุนสะสม โดยการใช้ทุนสำรองจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาหักล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

28. ดำรงตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

29. ไบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติออกไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (UREKA-W2) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อไบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรไม่เกิน 296,585,260 หน่วย และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.00 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ ไบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยไบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขาย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผู้มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญตามไบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 43,998,337 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,645,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.25 บาท และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 จำนวน 42,352,537 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ”

30. ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

กลุ่มบริษัทได้นำเสนอและเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานเป็น 7 ส่วนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 ขาย ติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร
- ส่วนงาน 2 จำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชุดกล้องวงจรปิด
- ส่วนงาน 3 ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร *
- ส่วนงาน 4 ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำดับ
- ส่วนงาน 5 รับเหมาก่อสร้างระบบโครงข่าย
- ส่วนงาน 6 ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก
- ส่วนงาน 7 อื่นๆ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ในกรณีวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

* เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัทดำเนินการขายบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ส่งผลให้ส่วนงานดังกล่าวสิ้นสุดลง

กลุ่มบริษัทปันส่วนค่าใช้จ่าย ลิขสิทธิ์ และหนี้สิน ตามส่วนงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การปันส่วนตามมูลค่ารายได้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ขาย	จำหน่ายผลิตภัณฑ์	อื่น ๆ	รวม		
	ติดตั้งและบำรุงเครื่องจักร	อสังหาริมทรัพย์และที่ดิน	อสังหาริมทรัพย์และที่ดิน			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน						
รายได้จากการขายและบริการ	39,709	2,948	4,443	6,864	50,907	9,843
ส่วนงานภูมิสถาปัตย์หลัก						
ภายในประเทศ	37,562	2,948	4,443	6,864	48,760	9,843
ยุโรป	2,147	-	-	-	2,147	-
รวม	39,709	2,948	4,443	6,864	50,907	9,843
จังหวัดภูเก็ต						
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	37,562	2,948	4,443	6,864	42,260	9,812
ตลอดช่วงเวลานั้น	2,147	-	-	-	8,647	31
รวมรายได้	39,709	2,948	4,443	6,864	50,907	9,843
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	34,689	(22,598)	3,882	(52,610)	44,471	(75,447)
รายได้อื่น	13,743	4,286	1,538	9,695	17,618	14,026
ค่าใช้จ่าย	(33,078)	(22,230)	(3,701)	(51,471)	(42,406)	(73,936)
ดอกเบี้ยจ่าย	(3,002)	(1,088)	(336)	(2,534)	(3,849)	(3,634)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(8,064)	(6,513)	(902)	(15,164)	(10,339)	(21,746)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ส่วนงานที่ 1 ถึงส่วนงานที่ 7 มีการจัดการ การผลิตและสำนักงานขายในประเทศไทย

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

	พันบาท			
	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	2564	2563	2564	2563
ภายในประเทศ	148,451	33,268	835,828	582,001
เอเชีย	8,498	-	-	-
อเมริกาเหนือ	2,146	-	-	-
ยุโรป	-	2,948	-	-
รวม	159,095	36,216	835,828	582,001

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ไม่มีลูกค้ารายใดมีรายได้เป็นสาระสำคัญจากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

31. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทหารจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	พันบาท / พันหุ้น			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	20,987	(106,086)	44,619	(77,495)
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	889,756	635,540	889,756	635,540
ผลกระทบของหุ้นที่ออก	98,720	146,556	98,720	146,556
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	988,476	782,096	988,476	782,096
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.021	(0.136)	0.045	(0.099)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

32. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าโฆษณาและสนับสนุนการขาย	59	811	59	-
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	477	7	167	7
ค่านายหน้าในการขาย	86	151	86	151
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	99	273	99	266
อื่นๆ	64	99	61	70
รวม	785	1,341	472	494

33. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	26,948	25,413	17,333	19,429
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,372	16,701	6,995	12,894
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ	3,064	2,163	4,930	2,024
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	3,087	3,325	2,718	3,164
ค่าบริการ	4,450	3,694	3,606	3,173
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,840	3,727	1,007	2,016
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	667	477	519	378
ค่าเช่า	610	553	-	-
ค่าบริการระบบสารสนเทศ	6	12	4	9
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)	(6,053)	15,688	(6,053)	15,688
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	(8,763)	9,411	(8,763)	9,411
ขาดทุนจากการถือครองเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(13,456)	13,456
อื่นๆ	9,072	31,650	6,897	8,285
รวม	55,300	112,814	15,737	89,927

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

34. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรง	22,749	32,861	13,312	13,423
สวัสดิการพนักงาน	2,531	2,798	2,300	2,708
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	899	920	677	651
ค่านายหน้าในการขาย	86	151	86	151
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	551	1,210	-	249
อื่น ๆ	1,828	11,518	1,476	10,666
รวม	28,644	49,458	17,851	27,848

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

35. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	23,026	11,717	23,782	(4,702)
ค่าจ้างทำของ	(668)	2,013	(668)	2,013
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	39,526	7,413	2,422	5,404
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	28,644	49,458	17,851	27,848
ค่าเสื่อมราคา	23,031	17,197	4,568	8,890
ค่าตัดจำหน่าย	2,762	4,550	2,427	4,005
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	3,126	-	3,126	-
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)	(6,053)	15,688	(6,053)	15,688
ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	(8,763)	9,411	(8,763)	9,411
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(13,456)	13,456
อื่นๆ	24,127	20,568	17,170	13,669
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	128,758	138,015	42,406	95,682

36. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	623	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	(347)	2,051	(147)	2,048
การรวมธุรกิจ	-	-	-	-
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(347)	2,051	(147)	2,048
รวมภาษีเงินได้	276	2,051	(147)	2,048

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		19,841		(108,662)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	3,968	20.0	(21,732)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้		(3,501)		61
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร		2,954		2,803
ผลแตกต่างชั่วคราวและกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว		-		296
ค่าใช้จ่ายในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี				
เงินได้รอดัดบัญชี		-		9,240
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี		-		9,332
รายการปรับปรุงงบกำไรขาดทุนรวม		(2,575)		-
ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักตามกฎหมาย		(223)		-
รวม		623		-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	อัตราภาษี (ร้อยละ)		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		44,471		(75,447)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	8,894	20.0	(15,089)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้		(3,501)		(51)
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร		2,815		1,349
ผลแตกต่างชั่วคราวและกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว		-		243
ค่าใช้จ่ายในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี				
เงินได้รอดักบัญชี		-		9,245
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอดักบัญชี		-		4,303
ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักตามกฎหมาย		(8,208)		-
รวม		-		-

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2564	2563	2564	2563
รวม	1,975	-	-	(3,664)
การหักลบรายการของภาษี	-	-	-	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	1,975	-	-	(3,664)

	พันบาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2564	2563	2564	2563
รวม	-	-	(3,045)	(3,192)
การหักลบรายการของภาษี	-	-	-	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	-	-	(3,045)	(3,192)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้รายการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

พันบาท

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	บันทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้น กำไร	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี					
เครื่องจักร (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	-	-	-	5,731	5,731
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	101	-	298	399
รวม	-	101	-	6,029	6,130
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี					
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)	(2,087)	42	-	(1,050)	(2,712)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	70	-	-	(70)
สัญญาเช่าการเงิน	(1,577)	134	-	-	(1,443)
รวม	(3,664)	246	-	(1,050)	(4,155)
สุทธิ		347	-	4,979	313

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
ณ วันที่	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่	
1 มกราคม 2564				2564
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)	(1,662)	-	-	(1,662)
สัญญาเช่าการเงิน	(1,530)	147	-	(1,383)
รวม	(3,192)	147	-	(3,045)

	พันบาท			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
ณ วันที่	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่	
1 มกราคม 2563				2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
(ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา)	18	(18)	-	-
ถูกหักการค้า (ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต)	72	(72)	-	-
สินค้าคงเหลือ (ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	301	(301)	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	298	(298)	-	-
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิด	1,582	(1,582)	-	-
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด	21	(21)	-	-
รวม	2,292	(2,292)	-	-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)	(1,662)	-	-	(1,662)
สัญญาเช่าการเงิน	(1,774)	244	-	(1,530)
รวม	(3,436)	244	-	(3,192)
สุทธิ		(2,048)	-	

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
(ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา)	10	13	10	13
ลูกหนี้การค้า (ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต)	1,999	3,209	1,999	3,209
สินค้าคงเหลือ (ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	430	2,183	430	2,183
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ค่าเพื่อการค้อยค่า)	-	-	-	2,691
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	586	758	563	427
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน	285	135	150	135
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิด	241	375	241	375
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด	-	197	-	197
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี	31,912	25,881	21,977	25,881
รวม	35,463	32,751	25,370	35,111

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2565 สำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และในปี 2573 สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีไม่ได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี จำนวน 35.46 ล้านบาท และ 32.75 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรือว่าอาจไม่ได้ใช้เป็นรายการหักทางภาษีในอนาคต

37. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการ ในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตชนิดผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกกรีไซเคิล และ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์จากเชื้อราที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

	พันบาท					
	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้จากการให้บริการ ส่งออก	8,498	2,151	10,649	-	2,937	2,937
รายได้จากการให้บริการ ในประเทศ	-	85,382	85,382	-	24,242	24,242
รวมรายได้	8,498	87,533	96,031	-	27,179	27,179

	พันบาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
รายได้จากการให้บริการ ส่งออก	-	2,147	2,147	-	2,937	2,937
รายได้จากการให้บริการ ในประเทศ	-	48,760	48,760	-	6,906	6,906
รวมรายได้	-	50,907	50,907	-	9,843	9,843

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

38. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่ มีดังนี้

		พันบาท				
		งบการเงินรวม				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
หมายเหตุ	ตามราคาตลาด					
ปี 2564						
หมุนเวียน						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการอื่น	9	-	14,836	-	14,836	6.8
รวม		-	14,836	-	14,836	
ปี 2563						
หมุนเวียน						
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	-	-	
รวม		-	-	-	-	

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		พันบาท					
		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
		อัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตรา		อัตรา	
หมายเหตุ	ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย	รวม		ดอกเบี้ย	
	ตามราคาตลาด	คงที่	ดอกเบี้ย			ที่แท้จริง	
						(ร้อยละต่อปี)	
ปี 2564							
หมุนเวียน							
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการอื่น	9	-	14,836	-	14,836	6.8
	เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.2	-	120,915	-	120,915	6.8 - 7.4
	รวม		-	135,751	-	135,751	
ปี 2563							
หมุนเวียน							
	เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	75,000	-	-	7.4
	รวม		-	75,000	-	-	

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

หมายเหตุ	พันบาท				อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
ปี 2564					
หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	98,621	-	-	98,621	4.7 - 5.1
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทอื่น	-	13,120	-	13,120	7.5
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	6,500	-	6,500	6.8 - 7.4
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	21,225	-	21,225	5.1 - 7.3
รวม	98,621	40,845	-	139,466	
ปี 2563					
หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	63,997	-	-	63,997	4.7 - 5.1
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	15,000	-	15,000	7.4
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	17,009	-	-	17,009	5.1 - 7.3
รวม	81,006	15,000	-	96,006	

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	พันบาท					อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม		
ปี 2564						
หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	48,621	-	-	48,621	4.5	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือบริษัทอื่น	-	5,500	-	5,500	6.8 - 7.4	
ไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	12,151	-	-	12,151	4.9 - 5.5	
รวม	60,772	5,500	-	66,272		
ปี 2563						
หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	58,851	-	-	58,851	4.7 - 5.0	
ไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	12,151	-	-	12,151	4.9 - 5.5	
รวม	71,002	-	-	71,002		

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า การขายสินค้าและการให้บริการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราว ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	1	1	1
ลูกหนี้การค้า	22,190	317	-	317
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	22,191	318	1	318
เงินยูโร				
ลูกหนี้การค้า	4,630	124	4,630	124
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	4,630	124	4,630	124

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้เกินกว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินส่วนที่ไม่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราที่อิงตลาด

มูลค่ายุติธรรมภายใต้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราที่อิงตลาด

39. การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญา

สัญญาซื้อขายน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรกา ยูยู จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (“การประปา”) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทย่อยตกลงที่จะขายน้ำประปาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลาจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 นับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาตามสัญญา โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือนับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาตามที่ได้ตกลงกันใหม่ โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือจนกว่าวงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาจากผู้ขายจำนวน 95.90 ล้านบาท จะถูกใช้จนหมดแล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน บริษัทย่อยตกลงที่จะขายน้ำประปาในปริมาณขั้นต่ำ 4,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ไม่เกิน 6,240 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โดยบริษัทย่อยจะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาให้แก่ผู้ซื้อในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด 180 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขายเป็นต้นไป ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัทย่อยดำเนินการยื่นเอกสารขอขยายเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 โดยบริษัทขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างออกไปเป็นอีกระยะเวลา 95 วัน เป็นกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มส่งมอบน้ำในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริษัทย่อยได้รับเอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงจากการประปาฯ เห็นควรให้ขยายเวลาดังกล่าว

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 บริษัทย่อยยังไม่สามารถส่งมอบน้ำให้กับทางประปาฯ ได้ตามกำหนดที่ขอขยายระยะเวลาในครั้งแรก บริษัทย่อยจึงดำเนินการยื่นเอกสารขอความอนุเคราะห์พิจารณาของลดค่าปรับและขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ต่อมาทางประปาฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบการพิจารณา ทางบริษัทย่อยได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ในฐานะคู่สัญญาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งขณะนี้บริษัทย่อยยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งผลการพิจารณาขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 จึงทำให้การประปาฯ ยังไม่ได้พิจารณาแจ้งยกเว้นค่าปรับหรือแจ้งยอดเรียกเก็บค่าปรับมายังบริษัทแต่ประการใด ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของทางบริษัทย่อย เห็นว่าเป็นเหตุอันสมควรที่การประปาฯ จะขยายระยะเวลาส่งมอบโดยไม่คิดค่าปรับ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการก่อสร้างได้ชะลอชั่วคราว เนื่องจากบริษัทย่อยขอให้ได้รับความชัดเจนในเรื่องการวางท่อส่งน้ำในแนวพื้นที่โรงผลิตน้ำประปาของบริษัทย่อยไปยังพื้นที่ของสถานีจ่ายน้ำพิมพา ของการประปาส่วนภูมิภาค

สัญญาซื้อขายน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะจะ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (“การประปาฯ”) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทย่อยตกลงที่จะขายน้ำประปาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาคตามสัญญา โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือนับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาตามที่ได้ตกลงกันใหม่ โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือจนกว่าวงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาจากผู้ขายจำนวน 521.22 ล้านบาท จะถูกใช้จนหมดแล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน บริษัทย่อยตกลงที่จะขายน้ำประปาในปริมาณขั้นต่ำ 14,400 - 16,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ไม่เกิน 18,720 - 21,840 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โดยบริษัทย่อยจะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาให้แก่ผู้ซื้อในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขายเป็นต้นไป ซึ่งครบกำหนดวันที่ 24 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 บริษัทย่อยดำเนินการยื่นเอกสารขอขยายเวลา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 การเลื่อนกำหนดส่งมอบอุปกรณ์จากต่างประเทศและได้รับหนังสือจากหน่วยงานท้องถิ่นแจ้งระงับการก่อสร้างงานท่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับโครงการได้พิจารณาพบทวนและเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสัญญาการส่งมอบน้ำออกไปเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทย่อยได้รับหนังสือจากการประปาฯ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แจ้งให้ไปลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำครั้งแรก อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาและได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาไปยังการประปาฯ เพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำออกไปอีก ตามจดหมายบริษัทลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ต่อมาการประปาฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบการพิจารณา และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสมีการระบาคือระลอกหนึ่ง ซึ่งพื้นที่สถานีผลิตน้ำประปาฯ และสถานีจ่ายน้ำประปาของการประปาฯ อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ไปที่การประปาฯ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการประปาฯ ว่าพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปให้กับบริษัทย่อยอีก 53 วัน (ส่งมอบน้ำในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเป็นการพิจารณาขยายระยะเวลาให้ตามหนังสือที่บริษัทย่อยยื่นขอขยายไปช่วงแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ยื่นจดหมายเพิ่มเติม เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาในส่วนที่ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางบริษัทย่อยได้ทำหนังสือแจ้งความพร้อมและแผนดำเนินการส่งมอบน้ำไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม โดยกำหนดการส่งมอบน้ำ คือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทางการประปาฯ ส่งหนังสือยืนยันการนัดหมายตามแผนการซื้อน้ำมายังบริษัทย่อย โดยการประปาฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบน้ำตามสัญญากับเจ้าหน้าที่ทางบริษัทย่อยในช่วงตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2564 ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยส่งจดหมายไปยังการประปาฯ แจ้งถึงความจำเป็นต้องปรับแผนการส่งมอบน้ำประปา และเร่งประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเร่งดำเนินการแจ้งแผนการส่งมอบน้ำให้การประปาฯ ทราบและจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะต่อไป

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งรัดให้ส่งมอบน้ำประปาตามสัญญา และแจ้งเรียกค่าปรับพร้อมสงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญา ตามเลขที่สัญญา ผกม.8/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ อัตราค่าปรับประมาณวันละ 1.04 ล้านบาทเป็นจำนวน 172 วัน คิดเป็นมูลค่าค่าปรับทั้งสิ้นจำนวน 179.3 ล้านบาท

บริษัทย่อยได้จัดทำจดหมาย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อขอให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาทบทวน จด หรือลดค่าปรับ และขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำประปาออกไป ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ทำจดหมายตอบกลับ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อขยายระยะเวลาและงค่าปรับอยู่ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด จะเร่งแจ้งให้ทราบต่อไป

นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา บริษัทย่อยได้ดำเนินการส่งมอบน้ำประปาให้กับการประปาแล้ว น้ำที่บริษัทย่อยส่งให้แก่การประปานั้น ได้ถูกบันทึกทุกชั่วโมงพร้อมกับคุณภาพน้ำในชั่วโมงนั้นๆ บริษัทย่อยได้จัดทำจดหมายลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อขอแจ้งเหตุสิ้นสุดและขออนุมัติขยายเวลาการส่งมอบน้ำประปา พร้อมทั้งขอให้งดหรือลดค่าปรับ

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา บริษัทย่อยได้งดการส่งน้ำ เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการประปาได้ เนื่องจากยังไม่มีหนังสือจากการประปาอย่างเป็นทางการในเรื่องงดหรือลดค่าปรับตามที่บริษัทย่อยได้ทำจดหมายไปยังการประปา ประกอบกับเอกสารประกอบการเบิกเงินอื่นๆที่ต้องรอให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาอนุมัติ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือไปยังการประปาเพิ่มเติมในส่วนของทางงดหรือลดค่าปรับ โดยอ้างถึงหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด เลขที่ กค (กวจ) 0405.2/693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีเนื้อหาว่า “ทางภาครัฐได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือกับคู่สัญญา โดยให้ลดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0” ซึ่งในกรณีให้ความช่วยเหลือนี้ บริษัทย่อยเชื่อว่าอยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งบริษัทย่อยได้ส่งเอกสารให้แก่การประปา เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมในการงดหรือลดค่าปรับ

ซึ่งขณะนี้บริษัทย่อยยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับแจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาการส่งมอบน้ำประปา พร้อมทั้งขอให้งดหรือลดค่าปรับยังบริษัทย่อยแต่ประการใด

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของทางบริษัทย่อยให้ความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID-19) ถือเป็นเหตุการณ์ขัดข้องสุดวิสัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถส่งมอบน้ำประปาได้ในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา เป็นเหตุอันสมควรที่การประปาจะขยายเวลาการส่งมอบน้ำประปา พร้อมทั้งงดหรือลดค่าปรับ

สัญญาซื้อน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (“การประปาฯ”) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทย่อยตกลงที่จะขายน้ำประปาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาตามสัญญา โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือนับจากวันที่จะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาตามที่ได้ตกลงกันใหม่ โดยให้นับวันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น หรือจนกว่าวงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาจากผู้ขายจำนวน 520.34 ล้านบาท จะถูกใช้จนหมดแล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน บริษัทย่อยตกลงที่จะขายน้ำประปาในปริมาณขั้นต่ำ 12,000 - 14,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ไม่เกิน 15,600 - 18,720 ลูกบาศก์เมตร/วัน

โดยบริษัทย่อยจะต้องเริ่มส่งมอบน้ำประปาให้แก่ผู้ซื้อในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย เป็นต้นไป ซึ่งครบกำหนดวันที่ 24 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 บริษัทย่อยดำเนินการยื่นเอกสารขอ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขยายเวลา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 การเลื่อนกำหนดส่งมอบอุปกรณ์จากต่างประเทศ และได้รับหนังสือจากหน่วยงานท้องถิ่นแจ้งระงับการก่อสร้างงานท่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับโครงการพิจารณาทบทวนและเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสัญญาการส่งมอบนี้ออกไปเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทย่อยได้รับหนังสือจากการประปาฯ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แจ้งให้ไปลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำครั้งแรก อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีหนังสือขอให้ทบทวนผลการพิจารณาและได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาไปยังการประปาฯ เพื่อขอขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำออกไปอีก ตามจดหมายบริษัทลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ต่อมาทางการประปาฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบการพิจารณา และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสมีการระบาดอีกกระลอกหนึ่ง ซึ่งพื้นที่สถานีผลิตน้ำประปาฯ และสถานีจ่ายน้ำประปาของการประปาฯ อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ไปที่การประปาฯ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการประปาฯ ว่าพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปให้กับบริษัทย่อยอีก 53 วัน (ส่งมอบน้ำในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเป็นการพิจารณาขยายระยะเวลาให้ตามหนังสือที่บริษัทย่อยยื่นขอขยายไปช่วงแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ยื่นจดหมายเพิ่มเติม เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาในส่วนที่ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติม

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางบริษัทย่อยได้ทำหนังสือแจ้งความพร้อมและแผนดำเนินการส่งมอบน้ำไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม โดยกำหนดการส่งมอบน้ำ คือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทางการประปาฯ ส่งหนังสือยืนยันการนัดหมายตามแผนการซื้อขายน้ำมายังบริษัทย่อย โดยการประปาฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบน้ำตามสัญญากับเจ้าหน้าที่ทางบริษัทย่อยในช่วงตั้งแต่วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2564 ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อย ส่งจดหมายไปยังการประปาฯ แจ้งถึงความจำเป็นต้องปรับแผนการส่งมอบน้ำประปา และเร่งประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเร่งดำเนินการแจ้งแผนการส่งน้ำให้การประปาฯ ทราบ และรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะต่อไป

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งรัดให้ส่งมอบน้ำประปาตามสัญญา และแจ้งเรียกค่าปรับพร้อมสงวนสิทธิ์บอกลึกสัญญา ตามเลขที่สัญญา ผกม.9/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ อัตราค่าปรับประมาณวันละ 1.04 ล้านบาทเป็นจำนวน 172 วัน คิดเป็นมูลค่าค่าปรับทั้งสิ้นจำนวน 179.0 ล้านบาท

บริษัทย่อยได้จัดทำจดหมาย ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เพื่อขอให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาทบทวน งด หรือลดค่าปรับ และขยายระยะเวลาการส่งมอบน้ำประปาออกไป ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ทำจดหมายตอบกลับ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อขยายระยะเวลาและงดค่าปรับอยู่ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด จะเร่งแจ้งให้ทราบต่อไป

นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา บริษัทย่อยได้ดำเนินการส่งมอบน้ำประปาให้กับการประปาฯ แล้ว น้ำที่บริษัทย่อยส่งให้แก่การประปาฯ นั้น ได้ถูกบันทึกทุกชั่วโมงพร้อมกับคุณภาพน้ำในชั่วโมงนั้นๆ บริษัทย่อยได้จัดทำจดหมายลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อขอแจ้งเหตุสิ้นสุดและขออนุมัติขยายเวลาการส่งมอบน้ำประปา พร้อมทั้งขอให้งดหรือลดค่าปรับ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา บริษัทย่อยได้งดการส่งน้ำ เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการประปาฯ ได้ เนื่องจากยังไม่มีหนังสือจากการประปาฯอย่างเป็นทางการในเรื่องงดหรือลดค่าปรับตามที่บริษัทย่อยได้ทำจดหมายไปยังการประปาฯ ประกอบกับเอกสารประกอบการเบิกเงินอื่นๆที่ต้องรอให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาอนุมัติ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือไปยังการประปาฯเพิ่มเติมในส่วนของทางงดหรือลดค่าปรับ โดยอ้างถึงหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สผด เลขที่ กค (กวจ) 0405.2/693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีเนื้อหาว่า “ทางภาครัฐได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือกับคู่สัญญาโดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0” ซึ่งในกรณีให้ความช่วยเหลือนี้ บริษัทย่อยเชื่อว่าอยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งบริษัทย่อยได้ส่งเอกสารให้แก่การประปาฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมในการงดหรือลดค่าปรับ

ซึ่งขณะนี้บริษัทย่อยยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับแจ้งผลการพิจารณาของอนุมัติขยายเวลาการส่งมอบน้ำประปา พร้อมทั้งขอให้งดหรือลดค่าปรับซึ่งบริษัทย่อยแต่ประการใด

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของทางบริษัทย่อยให้ความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID-19) ถือเป็นเหตุการณ์จัดซื้อจัดจ้างที่ผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่สามารถส่งมอบน้ำประปาได้ในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา เป็นเหตุอันสมควรที่การประปาฯจะขยายเวลาการส่งมอบน้ำประปา พร้อมทั้งงดหรือลดค่าปรับ

40. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ

40.1. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการ

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	1,713	800	335	800
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	-	30	-	30
รวม	<u>1,713</u>	<u>830</u>	<u>335</u>	<u>830</u>

40.2. หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ำประกันผลงานตามสัญญาจำนวนเงิน 8.26 ล้านบาท โดยค้ำประกันผลงานตามสัญญากับหน่วยงานราชการจำนวน 6.19 ล้านบาท

40.3. ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาก่อสร้าง จำนวน 34.64 ล้านบาท และ 52.00 ล้านบาทตามลำดับ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

41. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทได้ถูกฟ้องร้องจากลูกค้ารายหนึ่ง โดยถูกเรียกค่าเสียหายในคดีความกรณีผิดสัญญาเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรเป็นจำนวนเงินรวม 4.3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ทั้งนี้โจทก์ไม่เห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 7 คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ดังนั้นบริษัทไม่มีภาระที่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จึงกลับรายการประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 0.98 ล้านบาท

42. การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน

43. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.12 : 1

44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

44.1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติเรื่องดังนี้

1. มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund I (“AO Fund I”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 90,840,950.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 408,784,276.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,625,226.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363,363,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวน 363,363,801 หุ้น และจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 251,382,989 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 614,746,790 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันหรือก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วทั้งจำนวนของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 499,625,226.75 บาท

แบ่งออกเป็น 1,998,500,907 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,998,500,907 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 363,363,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

44.2. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติเรื่องดังนี้

1. อนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 120,000,000 บาท เป็น 185,000,000 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
2. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมบริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด เป็นบริษัท โมเดิร์น จีนเนอร์ซี จำกัด โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

44.3. ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้สัตยาบันอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายการออกแบบแนววางท่อสำเร็จรูปและท่อส่งน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำประปาของบริษัท ตามสัญญาลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มูลค่าสัญญาจำนวน 36.28 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ชำระเงินตามสัญญาทั้งจำนวนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

44.4. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้ร่วมลงทุน ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติอนุมัติยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด เนื่องจากการดำเนินการของธุรกิจยังไม่มีความคืบหน้า ส่งผลให้ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทผู้ร่วมลงทุนตัดสินใจยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

45. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565